



กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๖

๑. กลุ่มงานและกลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการสุขภาพ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ ๑. ดร.นิสากร วิบูลย์ ๒. อาจารย์วรวิชา สำราญเนตร ๓. อาจารย์วีระชัย อิ่มน้ำขาว

๒. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ มีทิศทางชัดเจนในการพัฒนามุ่งสู่การเป็นระบบบริการสุขภาพพอเพียงที่เน้นการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างจำเป็นและคุ้มค่า (Cost-effectiveness) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การลดภาวะเสี่ยง การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน และระบบการส่งต่อข้ามพื้นที่ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการ เน้นการจัดบริการรายกรณีในการดูแลรักษาเฉพาะโรค (Case management of special disease and services) ครอบคลุมโรคที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ โรคที่ต้องได้รับบริการเร่งด่วน และโรคที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้พยาบาลเวชปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิพัฒนาศักยภาพการบริการสุขภาพ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในปัจจุบัน พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพที่เน้นความครอบคลุมของการจัดบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาโรคเบื้องต้นในกลุ่มโรคที่พบบ่อย ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ประเมินปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และวางแผนการบูรณาการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนสามารถตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ รวมทั้งการใช้กลวิธีที่หลากหลายในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ในการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเห็นคุณค่าของการให้บริการปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ เคารพในสิทธิของผู้รับบริการอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จำนวน ๒๕ รุ่น อบรมให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ ๗ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้สำเร็จการอบรมมี

วิ. น.